



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ชื่นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ คือ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่ จุดกลับรถ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปัญหาการทำร้ายนักเรียน การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหายาเสพติด ปัญหาบุคคลที่ถูกอุ้มหาย เรื่องนกรงหัวจุก คำสั่งให้เรือถอนหาดทรายทอง ปัญหาการจราจรติดขัด การขยายเขตประปา ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การขุดลอกแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ ปัญหาบ่อขยะ เรื่องท่าเทียบเรือ เรื่องค่าตอบแทน ชรบ. การขยายเขตไฟฟ้า เรื่องการออกโฉนดที่ดิน เงินค่าฌาปนกิจศพ การปรับปรุงสะพาน ระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เรื่องด่านสะเดา การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ การลดค่าไฟฟ้า เรื่องฝายน้ำล้นและอ่างเก็บน้ำ ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา เรื่องค่าตัดอ้อยสด ปัญหาบุคคลถูกหลอกไปทำงาน โครงการน้ำบาดาล โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เรื่องกล้องวงจรปิด ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาสถานบันเทิง ปัญหาทางเท้า ปัญหารถบรรทุก ปัญหาช้างป่า ปัญหาน้ำท่วม การพักชำระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน การเยียวยากรณีโกดังพลูระเบิด การตรวจสอบเงินบริจาค การเข้าพื้นที่ของการรถไฟ ฯลฯ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

เรื่องที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคากุ้งและสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ซึ่ง นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและต้นทุนสูง ซึ่ง นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)

๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ ซึ่ง นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓)

๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ ซึ่ง นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)

๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตตกต่ำอย่างเป็นระบบ ซึ่ง นางมุกดาวรรณ เลื่องสินิล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)

๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ ซึ่ง นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๖)

๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่ง นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ และนายวิชัย สุตสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๗)

๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาพาราคต่ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน ซึ่ง นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๘)

๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๙)

๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำ ซึ่ง นางสาวสุนัฐชา โสสถาวรพิพิธ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๐)

๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาทามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่ง นายสรวงค์ เทียนทอง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๑)

สมาชิก อภิปรายสภาพปัญหาผลิตและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ เช่น ยางพารา ราคาตกต่ำ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอ้อย ราคาทุเรียนและปัญหาการส่งออก ราคาดองกอง เป็นต้น โครงการพยุงราคามังคุด ปัญหาสินค้าปศุสัตว์ ราคาแพะตกต่ำ ปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวโพด ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ปัญหาปุ๋ยราคาแพง ต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ปัญหาราคาน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้น สาเหตุของปัญหาการค้ากึ่งตกต่ำเกิดจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีอำนาจต่อรองน้อยและราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ขอให้รัฐบาลส่งเสริมระบบชลประทาน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร การควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ น้ำมัน การประกันราคาสินค้าเกษตร โครงการประกันรายได้ โครงการชะลอการขาย นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล เช่น การเจรจาการค้าเสรี (FTA) การหาตลาด การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การแปรรูป การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตร เรื่องนวัตกรรม โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๑๑ ฉบับ ให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำปี ๒๕๖๕**

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายสุปรินดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. และผู้แทนจาก สสส. เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

**สมาชิกฯ อภิปราย**งบประมาณกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายได้จากเงินบำรุงกองทุนที่จัดเก็บส่วนเพิ่มร้อยละ ๒ จากภาษีสุราและยาสูบ ภาษีบาป (Earmarked Tax) จำนวนสัญญาและภาระผูกพันเงินอุดหนุนโครงการ ๒,๓๐๐ ล้านบาท ภาระผูกพันอื่น เรื่องค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการ ดอกเบี้ยจากการลงทุน เรื่องความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดย สสส. สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น เรื่องยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกายที่ลดลง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ โรคมะเร็ง สถิติการบริโภคยาสูบที่ไม่ลดลง แนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทย แผนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนควบคุมการบริโภคยาสูบ การลดการสูบบุหรี่ ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการรณรงค์ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องความซ้ำซ้อนใน ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ สสส. ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประเด็นสุขภาพของคนไทย ดีขึ้นจริงหรือไม่ เรื่องพฤติกรรมสุขภาพ แผนอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม โครงการลดสิ่งเสพติด ศูนย์บำบัดยาเสพติด เรื่องการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือของ สสส. กับทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ภาคประชาสังคม การทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครด้านสุขภาพ เรื่องนวัตกรรม พัฒนาการทักษะเด็กปฐมวัย ด้านอารมณ์และจิตใจ การสร้างสังคมสุขภาวะปลอดภัย นิยามคำว่า “สุขภาวะ” การส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำ การดูแลสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง การลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย สวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกาย โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปัญหาการใช้กัญชา ปัญหาด้านสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า ความเครียด สายด่วน ๑๓๒๓ การดูแลสุขภาพจิตครบวงจร เรื่องทางม้าลายปลอดภัย อุบัติเหตุทางถนน เรื่องการปรับกระบวนการทำงานและเป้าหมายของ สสส. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กนักเรียน การใช้สื่อ Social ที่มีผลต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน เรื่องการบริโภคผักและผลไม้ การกระจายทุนของ สสส. ในลักษณะกองทุนสุขภาพท้องถิ่น การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของ สสส. ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้สารเสพติดและก่อความรุนแรง ในครอบครัว เรื่องศูนย์สร้างสุข โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

**ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ** ตอบชี้แจงการเก็บเงินเพิ่มจากภาษีสรรพสามิต เรื่อง Ottawa Charter ซึ่งเป็นหัวใจในการสร้างเสริมสุขภาพ ๕ ประการ เช่น การขับเคลื่อน การปรับเปลี่ยนระบบบริการ ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ อาหาร การออกกำลังกาย มลพิษ แผนงานและเป้าหมายหลักของกองทุนฯ สสส. ได้วางแผนงานและดำเนินโครงการต่าง ๆ สถิติการสูบบุหรี่ที่ลดลง มาตรการห้ามบุหรี่ไฟฟ้า แนวโน้มการดื่มแอลกอฮอล์ลดลง เรื่องการสื่อสาร สื่อสังคม การประเมินมูลค่า

การตลาดของสื่อที่ใช้ เรื่องภาคประชาสังคม การยกระดับจ้างงานผู้พิการ เรื่องยาเสพติด การบูรณาการกับองค์กรอื่นและกองทุนในพื้นที่ ศูนย์สร้างสุขเป็นองค์กรภายใน สสส. โครงการสื่อสารสังคมและการเผยแพร่ **รองผู้จัดการ สสส. ตอบชี้แจง**การกำกับติดตามกองทุนฯ และความคุ้มค่า สสส. มี ๒ บอร์ด คือ ๑) บอร์ดบริหาร ทำหน้าที่กำกับติดตามการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ๒) คณะกรรมการประเมินผล แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งการกำกับติดตามจะยึดมาตรฐานกระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นกองทุนหมุนเวียน มีคณะกรรมการนโยบายการเงินกำกับดูแล สสส. เป็นองค์กรมหาชน จะใช้มาตรฐานของ กพม. การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การบริหารเงิน การบริหารองค์กรจะเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวเลขที่เสนอบอร์ดก่อนปิดงบและการตรวจสอบบัญชี การนำข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงการทำงานต่อไป **นายไพโรจน์ เสา่นวม** ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. **ตอบชี้แจง**ปัจจัยเสี่ยงของ NCDs เรื่องอาหาร การบริโภคผักและผลไม้ อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ สารเคมี สสส. มีการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้ เรื่องการมีกิจกรรมทางกาย สสส. มีการให้ความรู้ การเพิ่มพื้นที่สุขภาวะ การรณรงค์ ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก

### **ที่ประชุมรับทราบ**

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๖ นาฬิกา

๐๐

กลุ่มงานรายงานการประชุม  
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข